

ที่ ศธ ๐๒๘๒/ ๓๓๕



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ถนนนิเวศ อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กำหนดให้มีแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานภาคที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง และพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำแผนไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยจากการติดตาม และออกตรวจราชการในพื้นที่ของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. พบว่าการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ ๑ ที่ผ่านมา พบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ที่จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจ เร่งรัด กำกับติดตาม ให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่กำหนด

เพื่อเป็นการทบทวน เน้นย้ำการดำเนินงานที่เป็นปัญหา อุปสรรค ให้แก่หน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอแจ้งให้ท่านได้รับทราบ และ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา ในเรื่องของการยอมรับและเปิดเผยข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และรายงานข้อมูลให้ตรงกับ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อทำการดูแล แก้ไข ช่วยเหลือ โดยไม่ถือเป็นความผิด หากพบนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาเข้าไปใช้ยาเสพติด นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ **ไม่ให้ไล่นักเรียนออก** แต่สถานศึกษาต้องดูแล ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาเป็นรายบุคคล ในการบำบัดฟื้นฟูตามสภาพการใช้ยา

๒. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินงาน “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด และอบายมุข” ซึ่งสถานศึกษาที่จะได้รับการประกาศเป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข” จะต้อง เป็นสถานศึกษาที่มีกระบวนการทำงานครบทั้ง ๕ ด้าน คือ มีกระบวนการป้องกัน กระบวนการค้นหา กระบวนการดูแล บำบัดรักษา กระบวนการเฝ้าระวัง และกระบวนการบริหารจัดการ ภายใต้กลยุทธ์ “๔ ต้อง ๒ ไม่” ที่กำหนดให้ สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ ต้องจัดทำแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูลต้องมีเครือข่ายไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่นักเรียนออก ซึ่งสถานศึกษาที่ประกาศเป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข” แล้วไม่ได้หมายความว่า จะต้องเป็น สถานศึกษาที่ปลอดภัยยาเสพติด ไม่มีเด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่หมายถึง สถานศึกษาที่มีกระบวนการ ในการดำเนินงานทั้ง ๕ ด้าน ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๓. รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในระบบ NISPA ทางเว็บไซต์ <http://nispa.nccd.go.th> โดยกำหนด Username และ Password ดังนี้

โรงเรียนเอกชนที่อยู่ในพื้นที่เขตประถมศึกษา (เดิม)	Username	Password
สช.บุรีรัมย์ เขต 1	opec3101	4qbmw1
สช.บุรีรัมย์ เขต 2	opec3102	y5weay
สช.บุรีรัมย์ เขต 3	opec3103	Jk0u67
สช.บุรีรัมย์ เขต 4	opec3104	lnznwf

๔. รายงานผลการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา ในระบบ CATAS ทางเว็บไซต์ www.catas.in.th ซึ่งเป็นระบบที่รายงานผลการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง/เสพ ด้วยวิธีการต่างๆ เป็นรายบุคคล ซึ่งปัจจุบันพบว่าสถานศึกษารายงานผลเข้าสู่ระบบน้อย โดยขอให้กำชับและเร่งรัดให้สถานศึกษาในสังกัดที่กล่าวถึงข้างต้นต้องนำเข้าสู่ระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ พร้อมทั้งขอให้พิจารณาให้การช่วยเหลือการจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่สถานศึกษาที่รายงานว่ามีปัญหา ยาเสพติด ในระบบ CATAS เป็นอันดับแรกก่อน

๕. Download คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขยายโอกาส มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา เพื่อใช้สำหรับดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในเบื้องต้น ทางเว็บไซต์ www.skp.moe.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ขอบทำดี)
.ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์